

ด่วนที่สุด 18 ก.ค. 2561

ที่ สฎ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๑๕



13183 18 ก.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก อ.เมืองฯสฎ. ๘๔๐๐๐

กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเก็บข้อมูลหน่วยราชการตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส๑๐๑๑.๒/ว๘๑๒๘ ลงวันที่ ๒๗มิถุนายน ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ขอความอนุเคราะห์ประสานราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำนวยความสะดวกให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๖ คน ในฐานะที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานราชการในจังหวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น จังหวัดฯจึงแจ้งให้ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานราชการในจังหวัดฯ ทั้งนี้ ให้ประสานการดำเนินงานกับ นายวิทยา ตั้งพิทยาเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวณัฐกานต์ แก้ววงษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๑๖

๑) เรียน ขอ... (Handwritten note)

(Handwritten signatures and notes)

ขอแสดงความนับถือ

(นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 ก.ค. 2561 (Official stamp)

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มงานอำนวยการ (นางสาวรุติมา สุวรรณภักดี) โทร ๐-๗๗๒๗-๒๙๒๖

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (นางจุติพร พิเศษ) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ราชการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11

ที่ ทส ๑๐๑๑.๒/ว ๘๑๒๘



ที่เลขที่รับ 17046
วันที่ 29 มิถุนายน 2561
11-2016

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 03055

- เรื่อง การเก็บข้อมูลหน่วยราชการตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)
- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส-๑๐๑๐.๒/ว ๓๘๒๓
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๐๑๐.๒/
ว ๕๒๙๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)

๒. ตารางข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานราชการและรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยโครงการฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง
จังหวัดทราบฯ ได้มอบให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) (สิ่งที่
ส่งมาด้วย ๑) และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานนโยบายฯ ได้ขอเข้าพบหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อ
ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า ตามขอบเขต
การดำเนินโครงการฯ ที่ปรึกษาโครงการจะต้องจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำมาใช้
ประกอบการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอประสาน
มายังท่าน เพื่อโปรดพิจารณาขอสำนักงานจังหวัด ประสานหน่วยราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด และหน่วย
ราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เพื่อให้ความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยโครงการฯ จำนวน
๖ คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของหน่วยราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ขอมอบให้นายวิทยา ตังพิทยาเวทย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานนโยบายฯ และนางสาว
ณัฐกานต์ แก้ววงษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๐ ๕๓๙๕ ๒๘๑๖ เป็นผู้ประสานงาน
ในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สุวิ คุณสิทธิ์

(นายสุวิ คุณสิทธิ์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐



รายละเอียดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)

หลักการและเหตุผล

แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของรัฐบาล ได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม และมีระบบ การผลิตของฐานเศรษฐกิจหลักที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กล่าวถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในการบริหารจัดการเมืองในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด ถือเป็นหน่วยหรือศูนย์กลางของการบริหารงานระดับจังหวัดในถ่ายทอดนโยบายจากระดับชาติและประสานการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถานที่ตั้งหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ทั้งที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด อาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ ตั้งอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นการรวมกลุ่ม ทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารการประสานงานระหว่างหน่วยราชการและไม่สะดวกต่อประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ บางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ รัฐบาลจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์ราชการอันเป็นหัวใจของการบริหารราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงได้จัดให้มีระบบการบริหารศูนย์ราชการขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เพื่อเป็นการรวมศูนย์ของหน่วยงานของรัฐและอาคารสถานที่ราชการไว้ในบริเวณเดียวกัน ซึ่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกด้านบริการประชาชน ในลักษณะเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองนำอยู่ และรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ ๓๒ จังหวัด ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จึงได้จัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระบบศูนย์ราชการ โดยกำหนดเป็นกรอบแนวทางและเกณฑ์ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการที่ผนวกแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) ที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมธรรมชาติกับเมือง ชุมชน สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและมาตรการในการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าและสมดุล ภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมและมาตรฐานอาคารเขียวที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เนื่องจากการเชื่อมโยงพื้นที่ศูนย์ราชการที่มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกับพื้นที่อื่น นอกจากนี้ จะเป็นการจัดทำข้อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่ศูนย์ราชการกับพื้นที่อื่นของเมือง และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบศูนย์ราชการของประเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระบบศูนย์ราชการ ภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่ศูนย์ราชการกับพื้นที่อื่นของเมือง
๒. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบศูนย์ราชการของประเทศ

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการ ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก ทั้ง ๓๒ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร* จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมุกดาหารจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยองจังหวัดตราบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(หมายเหตุ *การศึกษาไม่รวมกรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการบริหารราชการที่แตกต่างออกไป และมีได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก รวมทั้งหน่วยราชการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวงและระดับกรม ที่เป็นหน่วยงานส่วนกลางระดับนโยบาย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ แต่ไม่ครอบคลุมในการศึกษาโครงการนี้)

ขอบเขตการดำเนินงาน

๑. การจัดทำกรอบแนวทางและเกณฑ์ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการ และผังแม่บทศูนย์ราชการ ภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 - ๑.๑ ทบทวนแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ
 - ๑.๒ ทบทวนและวิเคราะห์แนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) มาตรฐานอาคารเขียว และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการ
 - ๑.๓ รวบรวมข้อมูลรายละเอียดจังหวัด และสถานภาพการจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการของ ๓๒ จังหวัด
 - ๑.๔ จัดทำกรอบแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ ที่ผนวกแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างและมาตรฐานอาคารเขียว และแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ จัดประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดระบบศูนย์ราชการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑๕ คน

๑.๖ ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในจังหวัด คณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด (ในกรณีที่จังหวัดมีการจัดตั้งแล้ว) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการ) เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น เพื่อ

๑) เพื่อให้ทั้ง ๓๒ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) รับทราบ และรับฟังความเห็นปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวโน้มนำมาดำเนินการตามกรอบแนวทางและเกณฑ์แผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ

๒) สำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีการดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการ รวมถึงที่แผนการใช้ที่ดินฯ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวม ๑๕ จังหวัด จะต้องมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการได้ รวมทั้ง กรอบแนวทางในการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการในเบื้องต้น

๓) สำหรับจังหวัดที่จัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว รวม ๑๗ จังหวัด จะต้องมีการทบทวน ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดให้เป็นปัจจุบัน

๑.๗ คัดเลือกจังหวัดที่มีแนวโน้มที่จะจัดตั้งศูนย์ราชการแห่งใหม่และมีความพร้อมของข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ๕ จังหวัด เพื่อจัดทำร่างแผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานราชการของจังหวัด ที่จะป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ และเพื่อเตรียมความในการเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักพิจารณา ทั้งนี้ จะต้องมีการคัดเลือกจังหวัด ที่แสดงเหตุผลความจำเป็น ความสำคัญและความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ

๑.๘ จัดทำคู่มือแนวทางและเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ เพื่อใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการของจังหวัด

๒. การจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่ศูนย์ราชการกับพื้นที่อื่นของเมือง

๒.๑ ศึกษาและทบทวนแนวคิดการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง การจัดวางและออกแบบศูนย์กลางการปกครองของเมือง โดยเสนอมาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความน่าสนใจและสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับประเทศไทยได้

๒.๒ วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคตของทั้ง ๓๒ จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยมีการนำเสนอข้อมูล แผนที่ประกอบ พร้อมทั้งระบุตำแหน่งศูนย์ราชการปัจจุบัน รวมถึงศูนย์ราชการที่จะสร้างใหม่ของแต่ละจังหวัด (ถ้ามี)

๒.๓ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของศูนย์ราชการปัจจุบัน รวมถึงศูนย์ราชการที่จะสร้างใหม่ของแต่ละจังหวัด (ถ้ามี) กับพื้นที่อื่นของเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคต

๒.๔ จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่ศูนย์ราชการกับพื้นที่อื่นของเมือง ทั้งในภาพปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองและการจัดวางศูนย์กลางการปกครองของเมือง

๓. การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบศูนย์ราชการของประเทศ

๓.๑ ทบทวนแนวคิดการจัดระบบและการบริหารศูนย์ราชการของในประเทศและต่างประเทศ

๓.๒ วิเคราะห์แนวนโยบายการกระจายอำนาจในการราชการแผ่นดิน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการจัดระบบศูนย์ราชการและการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ

๓.๓ รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลการจัดระบบศูนย์ราชการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการบริหารศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัด โดยสอบถาม/สัมภาษณ์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบของจังหวัด เป็นต้น

๓.๔ วิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหา ข้อดีและข้อเสียการดำเนินงานที่ผ่านมา และการดำเนินงานในปัจจุบัน

๓.๕ วิเคราะห์บทบาทและเสนอแนะการปรับปรุงองค์ประกอบ/อำนาจหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดระบบศูนย์ราชการ

๓.๖ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบศูนย์ราชการของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในอนาคต โดยสอดคล้องกับแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ

จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ทั้งระดับส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้

๔.๑ จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ในระดับภูมิภาค ทั้ง ๔ ภาคตามพื้นที่ดำเนินการ (ประกอบด้วยภาคเหนือ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ จังหวัด ภาคกลาง ๑๒ จังหวัด และภาคใต้ ๖ จังหวัด) ทั้งนี้ ให้จัดประชุมภาคละ ๑ ครั้ง โดยเลือกจังหวัดที่ผู้แทนจังหวัดอื่นๆ สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้สะดวก รวม ๔ ครั้ง และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๓๐-๕๐ คนต่อครั้ง ขึ้นกับพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภาค

๔.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ในระดับส่วนกลาง ๑ ครั้ง ภายหลังจากการจัดประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคแล้วเสร็จ ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ผู้แทนจากจังหวัดทั้ง ๓๒ จังหวัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ๑๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. กรอบแนวทางและเกณฑ์ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการและผังแม่บทศูนย์ราชการ ภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และนำมาดำเนินการจัดทำร่างแผนการใช้ที่ดินของหน่วยราชการ ในพื้นที่อย่างน้อย ๕ พื้นที่
๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาของพื้นที่ศูนย์ราชการกับพื้นที่อื่นของเมือง
๓. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดระบบศูนย์ราชการของประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการภายใน ๒๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๐
๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กรรณา รักษาวิณ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๘๒๘ โทรสาร ๐ ๕๓๒๒ ๑๔๔๘

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัยโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลหน่วยงานราชการในจังหวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ คน ได้แก่

๑. นางสาวกชกร คำพุ่ม
๒. นายตะวัน จันทร์สว่าง
๓. นายธนบดี โตงาม
๔. นางสาวธัญญานารถ สิริวิบูล
๕. นายมนตรี สมมุติ
๖. นายศักรารุช สุมา